



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Policy)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-018
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	3.0
		หน้า	1 / 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกลุ่มบริษัทกันกุล (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีแนวทางตลอดจนมีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการ ส่งผลต่อความสำคัญทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยการนำปัจจัยทางสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และสิ่งแวดล้อม (Environment) มาพิจารณาคู่ค้าไปกับราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด มุ่งให้ความสำคัญกับคู่ค้าในเรื่องความเข้าใจ ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อตรง และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คู่ค้าด้วยความตั้งใจ รวมถึงควบคุมและรักษาความลับทางธุรกิจที่ได้รับจากคู่ค้าอย่างเข้มงวด
- หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดหาพัสดุและสินค้าขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องมีกระบวนการการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถตรวจสอบได้
- คัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงการจ้างแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะต้องคัดเลือกและประเมินคู่ค้าโดยคำนึงถึงความมั่นคงหรือเสถียรภาพทางการเงินของคู่ค้าเป็นสำคัญ ภายใต้เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บุคลากร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียกรับสิ่งของ ทرفฟี่สิน หรือสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน จากคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี รวมถึงเชิญชวนให้คู่ค้าของบริษัทฯ แสดงเจตนาสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล				
 <i>not only the energy, we care</i>	นโยบายเรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Policy)		เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-018
			วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567		ฉบับที่	3.0
			หน้า	2 / 2

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD_65-009	1.0	8 ก.พ. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ และส่งเสริมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	27 ก.พ. 2566
POL-BOD_66-017	2.0	27 ก.พ. 2566	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567
POL-BOD_67-018	3.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-